

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SC – ถ้าจะย่อ ก็ขอย่ำเข้าขั้วยุบ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลืจั่วหัว... ก็ไหนๆ มาถึงขั้นนี้แล้ว ไม่ว่าจะผ่านแนวต้านแนวโน้มขาลงของตลาด หรือ SET Index จะผ่านจริง หรือ ผ่านหลอกๆ ก็ต้องดูๆ กันไปก่อน หรือ ถ้าจะเล่น ก็ต้องมองเป็นการเก็งกำไรตามน้ำระยะสั้นไปที่ละขั้นก่อน... เพราะเรื่องที่หวั่นๆ ใจอยู่ ก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้อันแล้วว่าถ้าจะผ่านแนวต้าน ก็ต้องด้วยปริมาณการซื้อขายที่อยู่ในระดับนัยสำคัญของการผ่านให้ได้ด้วย จึงจะผ่านได้จริงๆ จังๆ... เคยกล่าวไว้ว่า น่าจะต้องใกล้ๆ แสนล้นบาท หรือ เกินได้ยิ่งดี แต่ในเมื่อไม่ได้อย่างที่คาดไว้ ก็อาจจะยังคงต้องเข้าใจไว้เหมือนเดิมเช่นกันว่า ถ้า SET Index จะขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆ ก็จะไม่เรียกว่า การซึมขึ้นและไม่แน่นอนครับ การขึ้นในรูปแบบนี้ ก็จะไม่ต่างอะไรกับ การซึมลง ในช่วงที่ผ่านมา... นั่นแปลว่า การขึ้นจะขึ้นได้ถึงระดับสูงเกินกว่าที่ใครๆ คาดไว้ก็ได้ ... หรือ ถ้าจะคาดไว้ตอนนี้ จะเอาถึงระดับ 1700+/- เลยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลก... และนั่นแหละ ถ้าเป็นการ ซึมขึ้น ก็พร้อมที่จะจวกลงมาต่ำๆ อีกระลอกก็ได้... ซึ่งก็จะเข้าทางที่เหนือเมฆคาดไว้ในรูปแบบของ คลื่นแอลเสียด ที่เป็นรูปแบบการแกว่งตัวของ คลื่น 4 ที่ยังไม่จบจริงนั้นแหละครับ... เอาเป็นว่า ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว ผ่านแนวต้านของขาลงในคลื่นสั้นๆ มาได้แล้ว ถ้าจะเอาดีๆ ก็ไม่ต้องรีบย่อลงมาในตอนนี้ หรือ ถ้าจะย่อ ก็ขอย่ำให้ยุบ หรือ ตอนนี้ ก็ขอย่ำลงมาต่ำกว่า 1600 ก่อนเป็นอันว่าใช้ได้... แล้วเรามาลงทางขึ้นกันไปในตอนนั้น ว่าจะไปได้ถึงระดับไหน จะได้อย่างที่หวังไว้หรือไม่จริงๆ 1660-1680 หรือ 1700-1720 จะเป็นระดับที่เริ่มจะต้องระวังแล้วละนะ (ถ้าขึ้นไปถึงจริงๆ)

ดูตามเกม... เช่นเดียวกัน ในเมื่อผ่านแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาได้แล้ว และ เป็นภาพที่ต้องเรียกว่าแนวโน้มเชิงบวกได้แล้ว การขึ้นต่อเนื่องเลย ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ หรือ ถ้าจะย่อ จะพัก ก็อย่าเยอะพอ
แนวรับ : ... 3.50-3.46 หรือ **อย่าให้เห็นการลงต่ำกว่า 3.40**
เป้าหมาย : ... 3.70-3.80 และ **อาจจะคาดหวังได้ถึงระดับ 4.0**

Price Chart...(SC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SC... รูปแบบการเก็งกำไรระยะสั้นนั้น ในภาพนี้จะเล่นด้วย Price Pattern ที่เป็น Bullish Flag ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ต้องตามน้ำ ในราคาที่ย่อไม่มากนัก หรือ ถ้าจะเอาราคาเปิด ก็ยังต้องยอมตามน้ำเลย ส่วนเรื่องของ MA. ก็เป็น MA. ระยะสั้น ที่ไม่ค่อยได้เอามาดูกันบ่อยนัก คือเรื่องของสัญญาณ Golden Cross โดยถ้าดูจากรูปแบบสัญญาณที่เกิด ก็เกิดในช่วงของการพักตัวระยะสั้นที่ผ่านมามือดี... แล้วพอผ่านแนวต้านระยะสั้นขึ้นมาได้ การขึ้นแรงๆ ของแนวโน้มระยะสั้น ก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูง และนั่น อาจจะส่งผลดีในแนวโน้มระยะกลางๆ ตามมาด้วยก็ได้... เรียกว่า ถ้าไม่ ยุบ ก่อนแนวโน้มระยะกลางๆ ก็อาจจะสีแววดีได้เลยเหมือนกัน

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการทำซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน